

Higit pang pondo para sa pagpapatala ng mga mag-aaral

Nobyembre 28, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng karagdagang \$30 milyon upang bigyang-daan ang mga awtoridad ng paaralan na matugunan ng mas mahusay ang paglaki ng pagpapatala.

Ngayong taon, ang mga awtoridad ng paaralan ay nakakaranas ng mas mataas kaysa sa inaasahang paglaki ng pagpapatala. Para mas masuportahan ang mga mag-aaral, ang gobyerno ng Alberta ay nagbibigay ng karagdagang \$30 milyon sa pagpopondo para sa pasukan 2023-24.

Ang mga awtoridad ng paaralan ay makakatanggap ng \$1,500 bawat mag-aaral para sa aktwal na paglaki ng pagpapatala sa pagitan ng zero at 100 na mga mag-aaral at ang paglago na higit sa 100 na mga mag-aaral ay popondohan ng \$2,000 bawat mag-aaral.

“Patuloy na umaakit ang Alberta ng mga tao mula sa buong Canada at sa buong mundo. Marami kaming nakitang bagong dating sa Alberta nitong mga nakaraang buwan, ibig sabihin, mas maraming bata ang nagrerehistro sa ating mga paaralan. Alam namin na ang mga paaralan ay nahaharap sa mga panggigipit sa pagpapatala, kaya binibigyan namin ang mga awtoridad ng paaralan ng mas maraming pondo upang mas masuportahan ang mga paaralan at mga mag-aaral. Ang pondong ito ay magdadagdag sa makasaysayang pamumuhunan sa edukasyon na ginawa sa Badyet 2023.”

Demetrios Nicolaidis, Ministro ng Edukasyon

Ang pagpopondo ay ilalaan sa mga awtoridad ng paaralan sa Disyembre sa pamamagitan ng karagdagang tulong sa paglago ng pagpapatala. Para sa kasalukuyang taon ng pag-aaral, ang supplemental enrollment growth grant ay binago upang ang lahat ng awtoridad

ng paaralan na nakakaranas ng paglago ay makakatanggap na ngayon ng karagdagang pondo para sa bawat estudyante. Sa nakaraang taon ng pasukan, tanging ang mga awtoridad ng paaralan na may paglago ng pagpapatala na higit sa dalawang porsyento ang karapat-dapat para sa gawad. Para sa pasukan 2023-24, ang mga awtoridad ay maglalaan ng pondo batay sa nakaraang taon ng pasukan o sa binagong formula, alinman ang magbibigay ng mas maraming pondo.

"Marami sa lokal na halal na pampublikong lupon ng paaralan, Katoliko at francophone sa Alberta ay patuloy na nakakaranas ng makabuluhang paglaki ng pagpapatala at kasama nito, ang pagtaas ng pagiging kumplikado sa populasyon ng mag-aaral na nangangailangan ng mga suporta para sa kalusugan ng isip, pag-aaral at maagang interbensyon, at Ingles bilang karagdagang wika. Pinahahalagahan ng Alberta School Boards Association ang karagdagang pamumuhunan na ito mula sa gobyerno upang matulungan ang mga board ng paaralan na matiyak ang tagumpay ng mag-aaral.

Marilyn Dennis, presidente, Alberta School Boards Association

"Kami ay nagpapasalamat na ang pamahalaan ay tumutugon sa makasaysayang paglaki ng pagpapatala at pagtaas ng pagiging kumplikado sa mga paaralan ng CBE. Ang pagpopondong ito ay magbibigay-daan sa amin na kumuha ng karagdagang mga guro at kawani na nakabase sa paaralan upang suportahan ang mga mag-aaral."

Laura Hack, board chair, Calgary Board of Education

"Ang aming distrito ay nakakaranas ng walang katulad na paglago. Mula Setyembre 2022 hanggang Setyembre 2023, tumaas ang pagtatala ng 4.6 porsyento, at patuloy naming tinatanggap ang mga bagong estudyante. Kami ay nagpapasalamat sa karagdagang pondo ng pamahalaan upang suportahan ang iba't ibang pangangailangan ng aming lumalaking populasyon ng mag-aaral."

Shannon Cook, board chair, Calgary Catholic School District

"Sinisikap naming tumpak na hulaan ang aming mga projection sa pagpapatala, ngunit may ilang mga aspeto ay hindi mahuhulaan. Sa pamamagitan ng pag-alis ng dalawang porsyentong threshold at pagkilala sa bawat mag-aaral, makakatanggap kami ng mas maraming pondo para sa mas mahusay na pamamahala sa mga hinihingi. Ang bawat dolyar na ipinuhunan namin sa aming mga mag-aaral ay isang pamumuhunan sa kinabukasan ng Alberta."

Sandra Palazzo, board chair, Edmonton Catholic School Division

“Nagpapasalamat ang Edmonton Public Schools sa pagpopondo para suportahan ang aming mga silid-aralan habang lumalaki kami ng 5,000 estudyante bawat taon. Inaasahan namin ang hinaharap na pag-uusap sa pamahalaang panlalawigan tungkol sa formula ng pagpopondo.

Julie Kusiek, board chair, Edmonton Public Schools

Sa susunod na tatlong taon, ang gobyerno ng Alberta ay magbibigay ng higit sa \$820 milyon sa mga dibisyon ng paaralan upang tugunan ang paglaki ng pagpapatala. Maaaring gamitin ang pondong ito upang kumuha ng karagdagang mga guro at kawani ng suporta sa silid-aralan, upang pamahalaan ng mga awtoridad ng paaralan ang laki ng klase at ang dumaraming bilang ng mga mag-aaral. Ang karagdagang \$126 milyon sa bagong pondo ay ibinibigay sa loob ng tatlong taon upang ang mga awtoridad ng paaralan ay makapagdagdag ng mga suporta sa mga kumplikadong silid-aralan at mabigyan ang mga mag-aaral ng nakatutok na oras at atensyon na kailangan nila.

Mabilis na mga katotohanan

- Sa 2023-24 na taon ng pananalapi, isang rekord na \$8.8 bilyon ang gagastusin sa edukasyon, na katumbas ng \$44 milyon bawat araw na nasa paaralan ang mga mag-aaral.
- Ang gobyerno ng Alberta ay namumuhunan ng \$2.3 bilyon sa susunod na tatlong taon para sa mga bago at modernisadong paaralan.
- Sa Badyet 2023, ang gobyerno ng Alberta ay nag-anunsyo ng suporta para sa 58 na priyoridad na proyekto ng paaralan na magbibigay ng bago at pinahusay na mga espasyo ng mag-aaral, lilikha ng mga trabaho at sumusuporta sa mga komunidad.
- Kasama sa 2023 capital plan ang \$372 milyon para sa 33 na proyekto ng paaralan upang magbigay ng bago at pinahusay na mga espasyo ng mag-aaral, lumikha ng mga trabaho at muling pasiglahin ang mga komunidad ng Alberta.
Kabilang dito ang:
 - 10 bagong paaralan
 - 16 kapalit na paaralan
 - pitong modernisasyon
 -

- Ang mga proyektong ito ay lilikha ng higit sa 9,400 bagong espasyo at pagbutihin ang higit sa 15,500 na espasyo ng mag-aaral.

Mga kaugnay na balita

- [Pagsuporta sa mas maraming estudyante sa mga silid-aralan | Appuyer un plus grand nombre d'élèves dans les classes](#) (Mar 9, 2023)
- [Higit pang pondo ang mapupunta sa mga silid-aralan sa Alberta | Plus de financement pour les salles de classe de l'Alberta](#) (Mar 20, 2023)

Multimedia

- [Panoorin ang pulong balitaan](#)